

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย”) โดยตรง และข้อมูลจากการใช้บริการของท่าน ซึ่ง อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีอิสระที่จะให้หรือปฏิเสธการใช้ของท่านได้ แต่การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อทำตาม วัตถุประสงค์ข้างต้น

วิธีการรวบรวมข้อมูล - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ คล้ายกัน (โปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้) นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลของท่านจะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการกรอกข้อมูลในเว็บเพจ “ติดต่อเรา”

แอปพลิเคชันมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Statcounter Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มี ลักษณะ คล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถ พัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้ บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศ ภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งาน เว็บไซต์ได้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะได้แจ้งเพิ่มเติมขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตาม วัตถุประสงค์ที่ท่านจะได้ให้ความยินยอมหลังจาก คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลแล้ว โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบาย นำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะไม่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือผู้ให้บริการที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนดให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยผู้รับข้อมูลดังกล่าว จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็น การเปิดเผยตามกฎหมาย

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่คู่ค้าของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่ จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะบันทึกการใช้และการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย กำหนด

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงการใช้ แก่ไข เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การใช้งานเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจมีการเข้าถึงข้อมูล ของท่านได้ กรุณาตรวจสอบศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิต อุปกรณ์เคลื่อนที่ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงขอให้ท่านตรวจสอบทุกครั้งก่อนการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน

การติดต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย - ท่านสามารถติดต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทางแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล - เพื่อให้ท่านตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

- สิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
- สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความยินยอม
- สิทธิขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทำให้อยู่ใน รูปแบบที่สามารถใช้งานได้ ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ
- สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อใดก็ได้
- สิทธิขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ เข้าใจผิด
- สิทธิร้องเรียนในกรณีที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิข้างต้น กรุณาติดต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามช่องทางติดต่อที่ให้ ไว้ในเว็บไซต์นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565